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Aðalfundur 

Formaður setti fund og bauð gesti velkomna. Vilhjálmur tók að sér fundarstjórn og Sólborg tók að 
sér ritarastörf. 

1. Fundur settur og starfsmenn skipaðir 

2. Formaður flutti skýrslu stjórnar. 

3. Gjaldkeri kynnti ársreikning. Engar athugasemdir gerðar. 

4. Enginn fulltrúi mætti sem á sæti í skólaráði svo engin skýrsla var flutt um skólaráð. 

5. Kosningar 

- Einn aðalmaður í stjórn þar sem Sólborg gaf ekki lengur kost á sér. Pétur Örn Sveinsson  

gaf kost á sér. Samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. 

-Tveir varamenn í stjórn. Ívar Sigurðsson gaf kost á sér. Samþykkt með öllum greiddum         
atkvæðum.  Sólborg Una Pálsdóttir gaf kost á  sér. Samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. 

6. Skólaráð. Birna Valdimarsdóttir tilnefnd sem aðalmaður og Sirrý Sif Sigurlaugardóttir sem 
varamaður. 

7. Lagt til að árgjaldið verði óbreytt, 3000 kr. Samþykkt. 

8.Önnur mál 

- Sirrý Sif bað um að foreldrafélagið minni á að hafa samræmi í afmælisgjöfum. 

-Sirrý Sif stakk upp á að leyfa foreldrum að prófa Break out kassana sem foreldrafélagið ætlar að 
styrkja skólann til að kaupa. 

-Stungið upp á því að halda íþróttadag til að hefja söfnun fyrir hreystibraut. Allir jákvæðir fyrir því. 
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